

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU TRONG ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

Tháng 12 năm 2005 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập trên cơ sở trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, một trường có truyền thống trên 110 năm xây dựng và phát triển với bề dày kinh nghiệm trong đào tạo và quản lý, Trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu *Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới*. Hàng năm Nhà trường đã cung cấp cho xã hội trên 10.000 lao động kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động. Nay được giao nhiệm vụ đào tạo bậc Đại học, đây thực sự là bước ngoặt trong quá trình phát triển của Nhà trường.

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, tháng 5/2006 lãnh đạo Nhà trường đã khẩn trương tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học, và đã có 32.570 hồ sơ của thí sinh từ các địa phương trong cả nước tham gia kỳ thi 2 khối A và D1. Đến tháng 7/2006 đã có 21.951 thí sinh dự thi (đạt 67,4%). Trên cơ sở kết quả thi của thí sinh và chỉ tiêu được giao, Nhà trường đã xét điểm chuẩn theo từng ngành đào tạo, điểm chuẩn được xác định trong khoảng từ 16,0 đến 22,0 điểm, theo học bậc Đại học tại 11

Năm 2006, với 21.956 thí sinh dự thi vào 2 khối A và D1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tuyển 1.646 thí sinh có số điểm 16 trở lên vào học 11 ngành học bậc Đại học. Sau 4 năm học tập, ngày 6 tháng 8 năm 2010 Nhà trường đã làm Lễ bế giảng khoá I (2006 - 2010) Đại học chính quy cho 1.382 sinh viên tốt nghiệp ra trường, trong đó có 48,2% tốt nghiệp loại khá, giỏi. Đây là kết quả quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, tiếp tục khẳng định thương hiệu của Nhà trường trên con đường hội nhập.

ngành khác nhau, bao gồm: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Nhiệt, Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Khoa học Máy tính, Công nghệ Ô tô, Công nghệ Hoá, Công nghệ May và thời trang, Kế toán, Quản trị kinh doanh, tiếng Anh.

Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ đào tạo bậc Đại học, song từ lâu Nhà trường đã có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, giáo trình giảng dạy...



TS. Hoàng Văn Điện - Hiệu trưởng, phát biểu tại Lễ bế giảng Đại học Chính quy khoá I (2006-2010)



TS. Hoàng Văn Điện - Hiệu trưởng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

nên khi tổ chức đào tạo bậc Đại học cũng không quá khó khăn. Ngay từ đầu khoá học, Nhà trường đã thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước đối với đào tạo hệ Đại học, trên cơ sở tổ chức cho sinh viên học tập chính trị đầu khoá với các nội dung: cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của trường, các chế độ chính sách đối với sinh viên, các quy chế về đào tạo... Đồng thời, để phục vụ tốt cho khoá học, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch toàn khoá học và tiến độ từng năm học; tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng trên cơ sở cập nhật kiến thức, xây dựng thư viện điện tử, tăng cường trang thiết bị thực hành, thí nghiệm..., tổ chức tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ đại học theo xu hướng hội nhập quốc tế. Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trường; kiểm định chất lượng trường đại học và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập Quốc tế, Nhà trường đã tăng cường thời lượng đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học cho sinh viên. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao... để nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên. Chính sự chuẩn bị chu đáo cũng như việc tổ chức điều hành đúng kế hoạch như đã nêu ở trên, nên kết quả đào tạo của Nhà trường năm sau cao hơn năm trước:

- Về kết quả học tập: Năm thứ nhất tỷ lệ sinh viên được lên lớp ở tất cả các ngành là 98,4% trong đó loại khá, giỏi đạt 20,9% và có 3 ngành có tỷ lệ sinh viên lên lớp đạt 100% là các ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử, Quản trị kinh doanh, tiếng Anh; năm thứ 2 là 97%; khá, giỏi là 17,5%; năm thứ 3 là 98,9%; khá, giỏi là 33,5%.

- Về kết quả rèn luyện đạo đức: Tỷ lệ sinh viên ở tất cả các ngành của năm thứ nhất có đạo đức đạt loại tốt và xuất sắc là 80,87%; loại khá và trung bình là 19,13%, không có loại yếu, kém; năm thứ 2 là 83,25% loại tốt và xuất sắc; 16,75% loại khá và trung bình, không có loại yếu, kém; năm thứ 3 có 83,89% loại tốt và xuất sắc; 16,11% loại khá, trung bình và cũng không có loại yếu, kém.

Nhìn vào kết quả lên lớp hàng năm cho thấy chất lượng đào tạo Đại học của trường tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước và tỷ lệ khá, giỏi cũng tăng lên theo từng năm. Với tỷ lệ 97,6% sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và kết quả đã có 96,2% sinh viên tốt nghiệp, trong đó loại khá, giỏi 48,2%. Đặc biệt có 3 ngành là Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ Hoá học và tiếng Anh có 100% sinh viên tốt nghiệp. Đây là kết quả tương đối cao, riêng ngành Kế toán có 89,3% sinh viên đạt kết quả khá, giỏi.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng học tập, nhà trường còn chỉ đạo các Đoàn thể, hội sinh viên ...tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, đi thực tế, nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao sự hiểu biết và trách nhiệm xã hội của sinh viên, xây dựng con người toàn diện, vừa có trình độ chuyên môn cao, vừa có phẩm chất đạo đức tốt.

Có được kết quả trên là sự nỗ lực cố gắng của các sinh viên, sự tận tình trong giảng dạy của các thầy, cô giáo; sự giúp đỡ tạo điều kiện của các đơn vị, phòng ban chức năng trong nhà trường, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu trong việc đổi mới hình thức, nội dung và chương trình đào tạo. Tất cả đã một lần nữa khẳng định trường Đại học Công nghiệp Hà Nội không chỉ là trung tâm đào tạo nguồn lao động kỹ thuật lành nghề mà sẽ còn là một trường Đại học đẳng cấp khu vực, một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

B.B.T